



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม  
เรื่อง การชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๕

ด้วยขณะนี้ใกล้ถึงเวลาที่ผู้มีกรรมสิทธิ์อันเป็น ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม จะต้องดำเนินการชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๕ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ตามกฎหมายซึ่งเงินค่าภาษีที่ท่านชำระให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามมิได้สูญเปล่า แต่จะย้อนมาอำนวยประโยชน์สุขให้ท่านในด้านการบริการ และสิ่งสาธารณูปโภคอันจะก่อให้เกิดความเจริญของท้องถิ่นรวมทั้งพัฒนาประเทศยิ่งขึ้น

เพื่อความสะดวกของท่าน ในการชำระภาษีและตัดค่าใช้จ่ายอันอาจเกิดจากค่าปรับกรณีที่ไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย จึงขอท่านได้โปรดดำเนินการตามระยะเวลา ดังต่อไปนี้

**๑.ภาษีป้าย**

เจ้าของหรือผู้ติดตั้งป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาพ หรือเครื่องหมาย ที่เขียน แกะสลัก จาลึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย โดยให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย และเสียภาษีภายในเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

**อัตราภาษีป้าย**

- ๑) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนให้คิดอัตรา ๕ บาท/๕๐๐ ตารางเซนติเมตร
- ๒) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพหรือเครื่องหมายอื่นให้คิดอัตรา ๒๖ บาท/๕๐๐ ตารางเซนติเมตร
- ๓) ป้ายดังต่อไปนี้ให้คิดอัตรา ๕๐ บาท/๕๐๐ ตารางเซนติเมตร (ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมิภาพหรือเครื่องหมายใดหรือไม่ (ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ได้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ ๔๐ บาท/๕๐๐ ตารางเซนติเมตร
- ๔) ป้ายเมื่อคำนวณพื้นที่แล้วถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ ๑,๐๑๐ บาท ให้เสียภาษีป้ายละ ๑,๐๑๐ บาท

**บทกำหนดโทษ**

มาตรา ๓๔ ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จตอบคำถาม ด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้ายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

**ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง**

**ที่ดิน** หมายความว่า พื้นดิน และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย

**สิ่งปลูกสร้าง** หมายความว่า โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัย หรือใช้สอยได้ หรือที่เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์กรรมและให้หมายความรวมถึงห้องชุด หรือแพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือที่มีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ด้วย

**ห้องชุด** หมายความว่าห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด

**โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามได้จัดทำแบบแสดงรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถึงเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเสียภาษีได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕**

**บทกำหนดโทษ**

๑. ถ้าผู้เสียภาษีมิได้มาชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ต่อมาได้มาชำระภาษีก่อนที่จะได้รับ หนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ ๑๐ ของจำนวนภาษีค้างชำระ

๒. ถ้าผู้เสียภาษีมาชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ ๒๐ ของจำนวนภาษีค้างชำระ

๓. ถ้าผู้เสียภาษีมาชำระภาษีภายหลังจากที่กำหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ ๔๐ ของจำนวนภาษีค้างชำระ

๔. ผู้เสียภาษีที่มีได้ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ ๑ ต่อเดือนของจำนวน ภาษีค้างชำระ เศษของเดือนให้นับเป็น ๑ เดือน โดยให้เริ่มนับเมื่อพ้นกำหนดเวลาชำระภาษีจนถึงวันที่มีการชำระภาษี แต่ไม่ให้เกินกว่าจำนวนภาษีที่ต้องชำระ

**ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ**

ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ , ค่าธรรมเนียมสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร , ค่าธรรมเนียมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ , ค่าธรรมเนียมตลาด มีอายุ ๑ ปี ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี ชำระค่าธรรมเนียม ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี

**บทกำหนดโทษ**

หากมิได้ชำระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กำหนด จะต้องชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบ หรือถูกยกเลิกการประกอบกิจการ ตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

กรณีที่ตั้งป้ายใหม่ ยื่นแบบแสดงรายการภายใน ๑๕ วันท่านที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับแบบพิมพ์เพื่อแสดงรายการแห่งทรัพย์สินขอติดต่อได้ที่ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม โทรศัพท์ หมายเลข ๐-๓๒๕๙-๘๑๗๗ ได้ในวันเวลาราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามหวังเป็นอย่าง ยิ่งคงได้รับความร่วมมือจากทุกท่านด้วยดีเช่นที่แล้วมา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นายวารวิสูตร ฉิมพาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม  
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม